
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที ่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 พ.จ.อ.ไพบูลย์  นาม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสามขา ไพบูลย์  นามโน  
7 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  
     

 
 

เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมจึ งน า เรี ยนประธานสภาเทศบาล และ ประธาน เปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  
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นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้       
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามญั (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ในวันนี้ ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ส าหรับเรื่องแจ้งให้ทราบจากสภาเทศบาลต าบลสามขา ไม่มี เชิญคณะผู้บริหารค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 

1. ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท าความสะอาด และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ต าบล
สามขา ณ บริเวณ รร.ชุมชนบ้านหมากยาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 

2. ตามท่ีได้เข้าประชุมคณะท างานเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย อ าเภอโพนทราย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขอสรุปดังนี้ 
 - ท้องถิ่น อ.โพนทราย / จะเน้นย้ าในเรื่องของการก าจัดขยะมูลฝอย และการ
ท าความสะอาดสถานที่ราชการที่ได้รับความเสียหาย ตะกอนดินตามถนนที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขและฟ้ืนฟูให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
 - เกษตร อ.โพนทราย / รายงานความเสียหายในภาพรวมของอ าเภอโพนทราย
ซึ่งพ้ืนที่การเกษตร (นาข้าว) ประมาณ 110,105 ไร่ ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
ประมาณ 7,683 ครัวเรือน และได้ด าเนินการประสานหาแหล่งพันธ์ข้าว/พันธ์พืชโต
เร็ว/พืชผักสวนครัว เพ่ือแจกจ่ายให้กับพ่ีน้องประชาชนหลังน้ าลด อีกทั้ง เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ได้ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ
ได้ลงพ้ืนที่ปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมและให้ก าลังผู้ประสบภัย และมีโอกาสได้
พูดคุยกัน ซึ่งท่านก็จะประสานหาพันธ์ข้าวมามอบให้พี่น้องเช่นกัน 
 - ปศุสัตว์ อ.โพนทราย / จัดหาฟางอัดก้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนก่อนน้ าท่วม 
 - กศน. อ.โพนทราย / หาอาชีพเสริมให้กับพ่ีน้องประชาชนโดยการฝึกอาชีพ 
 - ธกส. อ.โพนทราย / แจ้งการชดเชยไร่ละ 1,340 ไม่เกิน 30 ไร่ 

 3. ด้วยได้รับการประสานจากกรมชลประทาน ให้เข้าร่วมประชุมคณะท างานพิจารณา
ค าร้องคัดค้านประกาศอ าเภอ (ระดับอุทธรณ)์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหา
เรื่องข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ช่วงปีประมาณ พ.ศ. 2531 บริเวณต าบลสามขา
ที่ราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล  

 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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4. ขอแจ้งเกี่ยวกับการงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ประจ าปี 
2566 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
 1. จัดซื้อเครื่องอุปโภคส าหรับแจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยในเขตต าบล   

สามขา (ครั้งที่ 1) งบประมาณ 496,860 บาท ประกอบด้วย 
1. ข้าวสาร (จ านวน 5 กก./ถุง จ านวน 5,070 กก.ๆ ละ 34 บาท) เป็นเงิน 172,380 บาท 
2. น้ ามันพืช (ขนาดใหญ่ จ านวน 1,014 ขวดๆ ละ 65 บาท) เป็นเงิน   65,910 บาท 
3. น้ าปลาแท้ (ขวดใหญ่ จ านวน 1,014 ขวดๆ ละ 32 บาท) เป็นเงิน   32,448 บาท 
4. ผงชูรส (ขนาด 500 กรัม จ านวน 1,014 ถุงๆ ละ 58 บาท) เป็นเงิน   58,812 บาท 
5. ปลากระป๋อง (จ านวน 5,070 กระป๋องๆ ละ 20 บาท)  เป็นเงิน   65,910 บาท 

2. จัดซื้อเครื่องบริโภคส าหรับแจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาล
ต าบลสามขา (ครั้งที่ 2) งบประมาณ 493,818 บาท ประกอบด้วย 

  1. ข้าวสาร (จ านวน 5 กก./ถุง จ านวน 1,014 ชุดๆ ละ 34 บาท) เป็นเงิน 172,380 บาท 
  2. น้ ามันพืช (ขนาดใหญ ่/ จ านวน 1,014 ขวดๆ ละ 65 บาท) เป็นเงิน   65,910 บาท 
  3. น้ าปลาแท้ (ขวดใหญ่ / จ านวน 1,014 ขวดๆ ละ 32 บาท) เป็นเงิน   32,448 บาท 

4. ผงชูรส (ขนาด 500 กรัม / จ านวน 1,014 ถุงๆ ละ 58 บาท) เป็นเงิน   58,812 บาท 
  5. น้ าปลาร้าปรุงส าเร็จ (ขนนาด 400 มล./ จ านวน 1,014 ขวดๆ ละ 18 บาท) เป็นเงิน  18,252  บาท 
  6. น้ าตาลทรายแดง (ขนาด 500 กรัม/ จ านวน 1,014 ถุงๆ ละ 14 บาท) เป็นเงิน  14,198  บาท 
  7. ไข่ไก่ (เบอร์ 0 / จ านวน 1,014 แผงๆ ละ 135 บาท)  เป็นเงิน  14,196  บาท 

3. จัดซื้อตามโครงการเร่งระบายน้ าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
งบประมาณ 223,400 บาท 

  1. จัดซื้อทราย (จ านวน 156 คิวๆ ละ 300 บาท)    เป็นเงิน  46,800  บาท 
  2. จัดซื้อน้ าดื่ม (จ านวน 1,000 แพคๆ ละ 40 บาท)  เป็นเงิน  40,000  บาท 
  3. จัดซื้อเสื้อชูชีพ (จ านวน 20 ตัวๆ ละ 450 บาท)   เป็นเงิน    9,000  บาท 
  4. จัดซื้อเชือกส าหรับผูกฟาง (จ านวน 1 มัดๆ ละ 2,000 บาท) เป็นเงิน    2,000  บาท 
  5. จัดซื้อรองเท้าบู๊ต (จ านวน 10 คู่ๆ ละ 380 บาท)  เป็นเงิน    3,800  บาท 
  6. จ้างเหมาเรือบริการรับ-ส่ง (จ านวน 14 วัน / 336 เที่ยว)  เป็นเงิน 117,600 บาท 
  7. ป้ายจุดบริการเรือรับ-ส่ง (ขนาด 120x60)   เป็นเงิน     1,400 บาท 
  8. ป้ายน้ าท่วมข้างหน้าห้ามผ่าน (ขนาด 100x70)   เป็นเงิน        800 บาท 
  9. ป้ายศูนย์ช่วยเหลือน้ าท่วม (ขนาด 350x200)   เป็นเงิน     1,200 บาท 
  10.ป้ายน้ าท่วมรถเล็กห้ามผ่าน (ขนาด 100x70)   เป็นเงิน        800 บาท 

ที่ประชุม - รับทราบ 

5. ตามหนังสืออ าเภอโพนทราย แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลถนน แหล่งกัก
เก็บน้ า หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้การได้ โดยการจัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และ
แนวทางที่ก าหนด ซึ่งก็ได้แจ้งให้กองช่างเทศบาลต าบลสามขา ได้ส ารวจเพ่ือรายงานและ
ด าเนินการแล้ว เพ่ือให้ได้ข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน ก็ขอให้ท่านได้ส ารวจพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ิมเติม
หากมีการส ารวจไม่ครบ   
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 - ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น             
ได้ประชุมในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลสามขา เพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   

 - ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ทราบ  - ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ 
(สมัยที่ 4) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดตอ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูลรายงาน
การประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา          
สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จ านวน 11 
เสียง และ งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

- กระทู้ถาม 2 เรื่อง ขอให้น าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ผู้บริหารได้ชี้แจง เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา ขอเสนอกระทู้ถาม เกี่ยวกับการให้ความเหลือพ่ีน้องประชาชนหลังน้ าลด 
เกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ข้าว / การบ ารุงถนน และอ่ืนๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา  ผู้ทรง
เกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสามขา เขต 1 ขอเสนอกระทู้ถาม เรื่องการสูบน้ าเพ่ือท าการเกษตร (นาปรัง) 
และการสูบสิ่งปฏิกูลในชุมชน ไม่ทราบว่ามีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร ครับ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
 ประธานสภาเทศบาล 

นายสมบูรณ์ บุญอ านวย 
 สมาชิกสภาฯ เขต 1 
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- ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
ข้อสอบถามทั้ง 2 เรื่อง ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ช่วยกันน าเสนอปัญหา/
ความต้องการเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
ในพ้ืนที่ เรื่องแรก จะเห็นได้ว่าการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนหลังจากน้ าลด นั้นเป็น
ปัญหาหลักที่ต้องด าเนินการแก้ไข เบื้องต้นเทศบาลต าบลสามขา ก็ได้ช่วยเหลือในส่วน
ของการมอบถุงยังชีพ (รอบ 2) ไปแล้ว ส่วนเรื่องถนนหนทาง/เมล็ดพันธ์ข้าว ก็ต้องมี
การส ารวจเพ่ือรายงานให้อ าเภอทราบ แต่อย่างไรก็ตามจะให้ช่างได้ลงไปตรวจสอบ 
และรายงานผลให้ทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป เรื่องที่สอง ส าหรับการท าเกษตร 
(นาปรัง) การบริหารจัดการก็คงเป็นไปตามลักษณะเดิมที่เคยด าเนินการฯ หากพ่ีน้องมี
ความต้องการก็ให้ส่งรายชื่อ/รวมกลุ่ม แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบ และการสูบสิ่งปฏิกูลใน
ชุมชน นั้น พ้ืนที่ต าบลสามขา มีรถบริการสูบสิ่งปฏิกูลที่ช าระภาษี จ านวน 3 คัน และ
ราคาที่ก าหนดก็น่าจะอยู่ที่ 100-150 แล้วแต่ผู้ประกอบการ ซึ่งการจัดเก็บภาษี
ดังกล่าวก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

- และขอเพ่ิมเติมในส่วนของผู้ประกอบการดูดทรายในพ้ืนที่ที่ยังค้างช าระภาษีฯ 
เบื้องต้นได้มอบหมายให้นิติกร ได้ไปตรวจสอบ และจะรายงานผลให้ทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา ขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ได้ส ารวจฝา
ตะแกรงท่อระบายน้ าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยฯ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ และ
ด าเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุธี  สีจันดา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ตามที่
เทศบาลต าบลสามขา ได้ด าเนินโครงการปลูกต้นไม้รอบกุดส าโรง นั้น ปรากฏว่าจาก
เหตุอุทกภัยดังกล่าว ส่งผลให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายทั้งหมด จึงขอน าเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เพ่ือจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทนต่อไป 
ขอบคุณครับ 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายก้าน ศรีสุขกาญจน์ 
 รองประธานสภาเทศบาลฯ 

นายสุธี  สีจันดา 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
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- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสิริพงษ์  สิริวุฒิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
ขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2565    
ไม่ทราบว่าจะมีการด าเนินการหรือไม่ ขอบคุณครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
การส ารวจฝาท่อระบายน้ า และการปลูกต้นไม้ทดแทนฯ จากเหตุอุทกภัย นั้น จะให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับด าเนินการส ารวจฯ ให้ทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ด้วย
งบประมาณที่มีไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่จ าเป็น
เร่งด่วนก่อน 

- ส่วนการจัดการแข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด นั้น ถือว่าเป็นกีฬาประเพณีประจ า
ต าบลสามขาของเรา เพราะมีการจัดแข่งขันทุกปี และว่างเว้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วจาก
สถานการณ์ covid-19 ซึ่งผมคิดว่าหากในปีมีมีการจัดการแข่งขันขึ้น ได้ต้องได้รับ
ความสนใจจากพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของ  
ที่ประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา ส าหรับการแข่งขันกีฬาฯ ในปีที่ผ่านมา ผมคิดว่างบประมาณที่ใช้ด าเนินการ
ค่อนข้างสูง ความคุ้มค่า/ประโยชน์ที่พ่ีน้องประชาชนได้รับยังน้อยไป จึงขอเสนอหากจะ
มีการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ให้จัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือขอความเห็นชอบของพ่ีน้อง
ประชาชนดีกว่า ครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
เรื่องการแข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติดฯ คงต้องน าปรึกษาหารือกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวกับอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป  

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุม
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ปิดประชุม เวลา 
12.30  น. 

 

 

 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสิริพงษ์  สิริวุฒิธรรม 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

นายก้าน ศรีสุขกาญจน์ 
 รองประธานสภาเทศบาลฯ 

นายสกาว  เมฆา 
 นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัย
ที่ 4) ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

  
           

                             อนันตา  โพธิ์อุดม 
    ( นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา              

 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 14
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565        
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงาน                                           
            
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน      
พ.ศ. 2565 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  

   


